

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PR9 – ขาขึ้น ไม่กลัวลง (ขาลง กลัวการขึ้น)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว... วันนี้นำหัวกันชะยาหน่อย แต่ก็ไม่ใช่เอามาให้เป็นประเด็นที่จะ

คิดต่างมุมมองอะไรหอกนะครับ เพราะการเล่นหุ้น เน้นว่า เล่นหุ้น นะครับ ของแต่ละคนนั้น อาจไม่เหมือนกัน
แน่นอนอยู่แล้วครับ ราคาหุ้นที่หลากหลาย ท่านชอบซื้อ คือ ซื้อตอนลง แล้วขายตอนไหน ก็ต้องขายตอนที่ขึ้นลิ
มันถึงจะได้อะไร... อาจจะเป็นเพราะว่า หุ้น เล่นได้ขาดเดียว การซื้อที่น่าสนใจมากที่สุด ก็คือ ต้องซื้อราคาต่ำ
ขายราคาสูง จึงเป็นอันว่า ถูกต้องสำหรับกลยุทธ์ในการเล่นเก็งกำไร... ที่ที่กล่าวมานั้น มันเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อความที่จั่วหัว หรือ เป็นส่วนย่อยๆ ของหลักใหญ่ๆ มากกว่า คือ ไม่ว่าการซื้อใดๆ ก็ตาม อย่างน้อยๆ
ก็ต้องคิดไว้ก่อนด้วยว่า เราซื้อ หรือเล่นอยู่ในแนวโน้มไหน แนวโน้มขาขึ้น หรือ แนวโน้มขาลง เพราะการเล่น
ในแนวโน้มที่คุมทิศทางหลักไว้อยู่ก่อนแล้วนั้น การซื้อราคาต่ำๆ ในแนวโน้มขาลง มันจะต่างกับ การซื้อต่ำๆ
ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับ... ต่างกันตรงไหนบ้าง เหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้บ่อยๆ แล้ว เองง่ายๆ เลยนะ ถ้าเรา
ซื้อไปแล้ว แล้วเกิดมีราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อ... ลองคิดกันต่อไปนะครับว่า ซื้อในแนวโน้มไหน น่ากลัวว่ากันน้อย
แล้วสิ่งที่ต้องแอดคั้น ในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อไป ก็อาจจะต่างกันด้วยเหมือนกันนะ อันนี้เหนือเมฆขอ
ไม่กล่าวไปมากกว่านี้ดีกว่า เพราะอาจจะสับสนมุมมองไม่เห็นด้วยก็ได้... วงการหุ้นในยุคนี้ ความคิดหลายข้อ
เริ่มจะมีการเปลี่ยนไป เช่น อะไร แบบไหน ตรงไหน ก็ได้หมด ขอให้มันมีอะไรเป็นอันว่าใช่... ดังนั้น ข้อความที่
จั่วหัวมาวันนี้นั้น มันเป็นเรื่องของแนวโน้มนะครับ ไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์ที่หลากหลาย ท่าน จะเอามาโต้แย้ง

ดูตามเกม... แม้ว่าเกมหลักๆ จะเป็นเกมขาขึ้น การย่อตัวใดๆ ก็ย่อตัวในขาขึ้น หรือ ย่อก็
เพื่อรอขึ้น แต่ก็อย่าลืมนะครับ แนวโน้มขึ้นหรือลง ที่เป็นมาก่อนหน้า มันก็เปลี่ยนกันได้ ถ้าราคาผิดเงื่อนไข

แนวรับ : ... 14.6-14.3 ก็ยังน่าเล่น แต่หลุด 14.0 ก็ Cut Loss

เป้าหมาย : ... 15.5 แค่แนวต้านเล่นสั้นๆ ถ้าผ่านได้ ก็ลุ้น 20.0

Price Chart...(PR9)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PR9... จริงๆ แล้ว ถ้าสัญญาณขาขึ้น
จะเริ่มเสีย หรือ เริ่มจะมีการเตือนว่า ขาขึ้นเริ่มมีปัญหา
ก็ต้องต่ำกว่า 13.80 ลงมา นั่นหมายถึงว่า การต่ำกว่า
14.0 เราอาจจะขอยื้อเพื่อตัดสินใจอีกที ที่ระดับ 13.8
แต่ถ้าไม่มีการต่ำกว่านี้ ขาขึ้นที่เป็นมาก่อนหน้านั้นนั้น ก็
จะยังคงดำเนินต่อไป และ ถ้าขึ้นไปยืน 15.5 ได้เมื่อไหร่
นั่นจะเป็นการยืนยันการขึ้นต่อเนื่องได้ต่อไป... หรือถ้า
ใครที่มีราคาต่ำๆ มาก่อนหน้านั้น หรือแม้จะซื้อในวันนี้
การผ่านระดับ 15.5 ได้ นั่น การจะ Run Trend ต่อไป
ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง... ถ้าจะขึ้นไปสูงๆ เลย
แล้วจะมีย่อตัวลงมา การ Run Trend ก็ยังทำได้อยู่ต่อไป
จนกว่าจะเกิดสัญญาณขายจริงๆ ใน MA5 และ MA10